



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
Fuangfa Newsletter,  
Nakhon Pathom Rajabhat University

จดหมายข่าว

เฟื่องฟ้า

ปีที่ 34 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2558



## มรณ. จับมือ บริษัท ล็อกซเลย์ ทำ MOU พัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรณ.) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้บริหารของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง



ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ (ซ้าย) มอบของที่ระลึกให้กับคุณสุรพันธ์ ภาษิตนรินทร์

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจและการบัญชี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัทฯ จัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนร่วมจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์มาร่วมเป็นวิทยากรอบรมต่าง ๆ และดำเนินกิจกรรมรับนักศึกษาเข้าทำงานพิเศษ (Part - time) ตามเทศกาลและช่วงปิดภาคฤดูร้อน รวมถึงการรับนักศึกษาในสาขาวิชาข้างต้นเข้าฝึกงานกับทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ ได้นำของที่ระลึกมอบให้กับคุณสุรพันธ์ ภาษิตนรินทร์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอีกด้วย



# ลำนนำเฟื่องฟ้า



บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มีผู้เข้าสอบประมาณ สี่พันกว่าคน ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรหากเทียบสัดส่วนจำนวน ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถรับได้ นื่อง ๆ นักเรียนสามารถดู ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะประกาศให้ทราบกันในวันที่ 23 พฤษภาคม ศกนี้

ส่วนใครที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ยังมีโอกาสอีกครั้ง ในรอบที่ 3 ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดรับสมัคร รอบ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558 เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม จำนวน หรือสมัครเรียนในภาค กศ.พป. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ค่ะ มีข้อสงสัยอะไรสามารถมาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะ

NPRU.

## อาลัยรัก : หลวงพ่อคุณ

สอนให้รักรู้จักพอไม่ก่อทุกข์  
อยากมีสุขไร้รุกรโลกโกรธหลง  
ใช้ชีวิตคิดเพียงพอทรง  
ชีพมันคงดำรงอยู่คู่ความดี

เกื้อกูล ไทน้อย  
17 พฤษภาคม 2558

- ปรัชญา** : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยและเป็นแหล่งความรู้ของปวงชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและปวงชน
- วิสัยทัศน์** : มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของชุมชน
- เฟื่องฟ้า** : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- เจ้าของ** : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ที่ปรึกษา** : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
- บรรณาธิการ** :
- กองบรรณาธิการ** : นางสาวพรประภา รัตนแดง, นางมาลัยพร จันทคาตร, นางสาวศิริวรรณ ธีรสุขสันต์
- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์อันดีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  5. เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการและสะท้อนนานาทัศนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- หมายเหตุ** : ข้อเขียน ความคิดเห็น นานาทัศนะที่ปรากฏใน "เฟื่องฟ้า" เป็นข้อเขียน ทัศนะความคิดเห็น เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น  
คณะผู้จัดทำ "เฟื่องฟ้า"



## คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏสวนดุสิต



(ซ้าย) รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน, ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม และทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยในระบบกับออกนอกระบบมีข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร

## การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2558



ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ



## สำนักบัณฑิตศึกษา มรณ. จัดสัมมนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยาย เรื่อง แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน โครงการโดย อาจารย์ ดร.พิชญภา ยืนยาว ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการสัมมนาฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และ 2555 และกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อบังคับฯ และระเบียบฯ 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการทำประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 60 คน

สำหรับกิจกรรมโครงการฯ ทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย การสัมมนา เรื่อง คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการทำประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรื่องศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา การสัมมนา เรื่อง ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 สัมมนา เรื่อง ทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555



พ.ศ.สมหมาย เปียถนอม



อาจารย์ ดร.พิชญภา ยืนยาว





# กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรณ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน



ผศ.ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองกลาง เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สามารถดำเนินตามแนวทางตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ บัญฑาคาร ออน ซี ระเบยอง รีสอร์ท จ.ระยอง

โครงการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “หลักการเขียนตัวชี้วัดเพิ่มเติม SAR และการจัดเตรียมหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการรับรองประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2557” การบรรยายการเขียนรายงานการควบคุมภายใน โดยมี คุณพรทิพา ดั่งพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และคุณนิรมล ไชครนันทน์ ไรทติ้งเป็นวิทยากรบรรยาย

นอกจากนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำตัวบ่งชี้เพิ่มเติมการประกันคุณภาพการศึกษา และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตินำเสนอตัวชี้วัด และแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและองค์กร



(ซ้าย) คุณนิรมล ไชครนันทน์, คุณพรทิพา ดั่งพิบูลย์





## ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 10

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 10 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม ปฏิบัติการบัญชี และโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีอาจารย์อุมาพร สิทธิบุรณญา จากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ จากโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรอบรมด้านกฎหมายและความรู้ภาคทฤษฎี โดยมีผู้เชี่ยวชาญรับการอบรมในรุ่นที่ 10 เพื่อขอมีใบอนุญาตขับขี่ใหม่ รวมทั้งสิ้น 99 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการอบรม และใบบันทึกผลการอบรม เพื่อนำไปสอบภาคปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หรือสำนักงานขนส่งไกลบ้านทั่วประเทศ



สำหรับการจัดโครงการอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ จะจัดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน โดยรุ่นที่ 11 จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ท่านใดสนใจเรื่องการอบรมฯ สามารถสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร 09-9707-1703 ในวันและเวลาราชการ



### ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ภาค กศ.พป. (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 15 มิถุนายน 2558

นักศึกษาภาคปกติ (รอบ 3) เปิดรับเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่ครบจำนวนตามแผน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0 3410 9300 ต่อ 3547, 3147



## ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ พนักงานสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมใน 3 โครงการที่น่าสนใจ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้

ตารางโปรแกรมการอบรม				
วัน	ชื่อหลักสูตร	เวลาการอบรม	สถานที่	ประเภทผู้เข้าร่วมการอบรม
มิถุนายน 2558	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) สำหรับนักวิจัยเบื้องต้น ”	08.30-17.00 น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์	บุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ
มิถุนายน 2558	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost EDS และ Emerald Management eJournals 92 ”	08.30-16.00 น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์	อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการ
มิถุนายน 2558	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การทำรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม mendeley ”	08.30-17.00 น.	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์	อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้ใช้บริการ

ทุกโครงการสามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ สามารถสอบถามรายละเอียด : นางสาวสุริรัตน์ คล้ายสถาพร : 08-7663-5510 โทรศัพท์ภายใน 3440 E-mail jeabsureerat@gmail.com และนางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ : 08-4074-4466 โทรศัพท์ภายใน 3437 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบและทุกโครงการมีการให้เกียรติบัตรด้วย

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งโปรแกรมฝึกภาษา Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับผู้ให้บริการที่จะนำไปเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งการออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอที่ใช้งานง่าย เพียงแค่มาแคคคลิกเลือก <http://accessenglishnow.com/platform>

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าใช้ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ <http://arit.npru.ac.th> ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกได้เอง และจะต้องขอรหัสสุดท้ายเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก โดยผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสสุดท้ายได้ที่คุณสุริรัตน์ E-mail : jeabsureerat@gmail.com หรือ คุณสุภกิติ E-mail : supakiti\_musi@hotmail.com และจะดำเนินการส่งรหัสสุดท้ายให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทางอีเมล โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำวีธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกให้กับอาจารย์และผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 ชั้น 4 และชั้น 5 โทรภายใน 3440 และ 3442



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ครั้งที่ 8/2558

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลกรณ

1. รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลกรณ
2. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2557 - 6/2558
3. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 ในกาครั้งนี้ สามารถดำเนินโครงการและแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 ของแต่ละหน่วยงานได้ที่หน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ทั้งนี้ ประธานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส หากหน่วยงานใดมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ และอยู่ในการกำกับดูแลของหัวหน้าหน่วยงานแล้วไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย ขอให้มีผลการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานด้วย ยกเว้นสาเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินนั้นจะส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง มอบรองศาสตราจารย์โสรัจ ภายบริบูรณ์ หรือหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และส่วนของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เรียบร้อยชัดเจน โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
4. รับทราบแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในกาครั้งนี้ ประธานไม่อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลง ยกเว้นกรณีการเดินทางเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเท่านั้น
5. รับทราบผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว ในกาครั้งนี้ ประธานมอบอาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย สรุปรายละเอียดแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
6. รับทราบสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ในกาครั้งนี้ ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมหารือคณะบดีเรื่องการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) รายวิชาจริยธรรมเพื่อชีวิต และกำหนดลงในคุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ และนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป
7. รับทราบผลการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ ทั้งนี้ ประธานขอความร่วมมือคณะบดีกำกับดูแล และกระตุ้นอาจารย์ในสังกัดให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่สถาบันภาษาจัดขึ้น พร้อมทั้งให้ขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการจัดโครงการต่อไป อีกทั้งมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม และคณะบดีทุกคณะ ดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยให้นำเรื่องการพัฒนา นักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนหรือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการใหม่มีความชัดเจน และมอบอาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม ดูแลเรื่องการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม เพื่อดำเนินการต่อไป
8. รับทราบโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ : ตลาดสุขใจ วัฒนธรรมสุขศิลป์
9. รับทราบการได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนชายาเทียนฮั่วตั้ง กรณีมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยแอบอ้างชื่อและปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ในกาครั้งนี้ ประธานมอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบให้มหาวิทยาลัยทราบ อีกทั้งเน้นย้ำให้กรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์อย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องด้วย
10. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน จากวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกาครั้งนี้ ประธานเน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านใดไม่เข้าร่วมโครงการขอให้ชี้แจงสาเหตุการไม่เข้าร่วมโครงการใหม่มหาวิทยาลัยทราบด้วย
11. รับทราบการจัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้บริหาร เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนครปฐม และตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 3 จังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (อ่านต่อหน้า 9)





(ต่อจากหน้า 8) ในกรณี การจัดทำโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างนิติกรจัดหาวัน เวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อเข้าร่วมการอบรม

12. รับทราบความคืบหน้างานก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้

1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

2) งานปรับปรุงอาคารเรียน เอ 3 ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้ส่งคืนพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี

3) งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้จึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกด้วย ซึ่งจะเร่งให้ผู้รับเหมางานก่อสร้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

13. เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558)

ทั้งนี้ ประธานมอบคณบดีประสานสาขาวิชาเพื่อดำเนินการร่างหลักสูตรต่อเนื่องเพิ่มเติม สาขาวิชาละ 1 หลักสูตร และทบทวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมให้เห็นผลก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยขอให้คณบดีกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย พร้อมทั้งรวบรวมสิ่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนำมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

14. เห็นชอบการดำเนินงานที่ขอต่อกลความรวมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง 10 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการนี้ ประธานมอบอาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเฟลิซซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ หากดำเนินการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วขอให้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบด้วย

15. เห็นชอบการเพิ่มเติมกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ในกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยให้คำตอบแทน 500 บาท เทียบกรรมการระดับสาขาวิชา (ภายใน) และขอกำหนดให้คณบดีเป็นผู้เชิญผู้ให้สัมภาษณ์ เฉพาะบุคคลภายนอก เท่านั้น

ในการนี้ ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิมล เรืองศรี นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำนงหมายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

16. เห็นชอบการรวมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO : World Robot Olympiad ซึ่งแชมป์ภูมิภาค ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารกิจการนักศึกษา

17. ประธานมอบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการเผยแพร่ภาพข่าวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านทาง NPRU Live Channel (NPRU iPTV) และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

18. ประธานมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการศึกษาข้อมูลการกำหนดมาตรฐานการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม พยาบาลศาสตร์ และการบัญชี ของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้มีความชัดเจน และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุม ครั้งต่อไป ส่วนการกำหนดมาตรฐานการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาให้เข้ามาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

19. ประธานมอบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตรวจสอบเนื้อหาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 ให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ หากไม่สอดคล้องขอปรับปรุงโครงสร้างให้แล้วเสร็จในช่วงปิดภาคการศึกษา 2557 นี้

20. ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปี้ยถนอม กำหนดจำนวนนักศึกษาลงเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) หมู่เรียนละไม่เกิน 40 คน โดยให้เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป

21. ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปี้ยถนอม สถาบันภาษา และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ร่วมกันหาหรือเพื่อหาแนวทางที่ดีในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต และนำมาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

22. ประธานเน้นย้ำให้นักศึกษาสายวิชาชีพครูทุกสาขาวิชาที่จะออกฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกงาน ลงทะเบียนเรียนก่อนนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ

23. ประธานขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องขอความร่วมมือ คณะ สำนัก/สถาบัน และหน่วยงาน ส่งเงินรวมสมทบช่วยเหลือมายังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อร่วมบริจาค ในนามของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีดำเนินการรวบรวมเงินบริจาคพร้อมทั้งส่งเงินรวมสมทบช่วยเหลือไปยังสภากาชาดไทย และประสานงานประชาสัมพันธ์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้วย □

24. ประธานขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างห้องสมุดเพื่อน้องผู้พิการทางสายตาโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 150,000 บาท โดยสามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปบริจาค ทั้งนี้หากต้องการขอรับใบอนุโมทนาบุญเพื่อนำไปหักภาษีก็สามารถขอรับใบอนุโมทนาบุญได้ ซึ่งสามารถหักภาษีได้เป็น 2 เท่า โดยขอให้รวบรวมยอดบริจาคส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

25. ประธานมอบอาจารย์ ดร.สุกิมล มรรควินบูลย์ชัย รองอธิการบดี ติดตามเรื่องระบบโทรทัศน์บนเครือข่าย NPRU Live Channel (NPRU iPTV) และดำเนินการติดตั้งจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จด้วยและยังเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดทำป้ายไว้นิดด้วย

อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี